

รายงานข่าวกรอง เลขที่ รง. 1-4 / 2552  
กรณีใช้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ระบาดในสหรัฐอเมริกาและเม็กซิโก

ศูนย์ข่าวกรองสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่

26 เมษายน 2552

ด้วยสื่อมวลชนต่างประเทศได้รายงานข่าวเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552 กรณีมีใช้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ระบาดในสหรัฐอเมริกาและเม็กซิโก ซึ่งก่อให้เกิดความวิตกกังวลว่าจะเป็นต้นเหตุของ การระบาดใหญ่ของใช้หวัดใหญ่ และต้องมี มาตรการจำกัดการเดินทางหรือไม่ อย่างไร นั้น

- ศูนย์ข่าวกรองสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว พบรายละเอียด ดังนี้
1. องค์การอนามัยโลกได้เผยแพร่สถานการณ์อย่างเป็นทางการผ่านทางเว็บไซต์ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2552 ว่า มี รายงานการระบาดของใช้หวัดใหญ่และปอดบวมในประเทศเม็กซิโก ตั้งแต่กลางเดือนมีนาคม 2552 และทวีความรุนแรงมากขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีคนป่วยรวม 854 คนเสียชีวิต 59 คน ตรวจพบว่า 17 ราย เกิดจากเชื้อ ใช้หวัดใหญ่ชนิด A สายพันธุ์ H1N1 ซึ่งเป็นใช้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ของคนที่มีการปนธุกรรมของเชื้อใช้หวัด ใหญ่ในหมู่มผสมอยู่ด้วย ต่อมามีการพบผู้ป่วยยืนยันในประเทศสหรัฐอเมริกาอีก 7 ราย ที่ป่วยเป็นใช้หวัดใหญ่จาก เชื้อตัวเดียวกัน ในรัฐแคลิฟอร์เนีย และเท็กซัส แต่ไม่มีผู้เสียชีวิต เชื้อตัวใหม่นี้ พบว่า มีความไวต่อ ยา oseltamivir แต่ดื้อต่อยา amantadine และ rimantadine
  2. เนื่องจากเป็นเชื้อสายพันธุ์ใหม่และข้อมูลเบื้องต้นจากการสอบสวนโรค บ่งชี้ว่า การระบาดในขณะนี้ เป็นการติดต่อ จากคนสู่คน และมีผู้เสียชีวิต ทำให้เกิดความกังวลว่าอาจเกิดการระบาดใหญ่ขยายตัวไปประเทศอื่น องค์ การอนามัยโลกกำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ดำเนินงานสอบสวนโรค ป้องกันและควบคุมโรคร่วมกับประเทศที่ มีการระบาดของโรคและกำลังพิจารณาให้คำแนะนำเรื่องการเดินทางระหว่างประเทศ
  3. สำหรับประเทศไทย จากการเฝ้าระวังโรคของสำนักโรคติดต่อวิทยา ตั้งแต่ต้นปี 2552 จนถึงขณะนี้ พบผู้ป่วยโรค ใช้หวัดใหญ่ จำนวน 3,159 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต ซึ่งไม่แตกต่างกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2551 และในประเทศไทย ยังไม่เคยพบเชื้อใช้หวัดใหญ่สายพันธุ์ ดังกล่าว
  4. กระทรวงสาธารณสุขกำลังดำเนินการประชุมเตรียมการระหว่างหน่วยงานภายในกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และติด ตาม สถานการณ์ทุกวัน เพื่อเร่งรัดการเฝ้าระวัง รวมทั้งการซักซ้อมความเข้าใจเรื่องการควบคุมการระบาด ณ จุดเกิด เหตุ (rapid containment) การตรวจวินิจฉัย การดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วย การเดินทางระหว่างประเทศ การเตรียม เครื่องมือและเวชภัณฑ์ ทั้งนี้ ได้มีการประสานงานกับบ องค์กรอนามัยโลกและศูนย์ป้องกันควบคุมโรคแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา อย่างใกล้ชิด

บทวิเคราะห์และข้อเสนอแนะ

1. จากกรณีดังกล่าว มีความเป็นไปได้ที่เชื้อดังกล่าวอาจมีการแพร่กระจายไปได้ระหว่างประเทศ และอาจเข้าเกณฑ์ เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public Health Emergency of International Concern) ตามกฎ อนามัยระหว่างประเทศ (IHR 2005) และเป็นต้นเหตุของการระบาดใหญ่ของใช้หวัดใหญ่ ดังนั้น หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องควรได้มีการเตรียมพร้อมตามแผนปฏิบัติงานสำหรับการระบาดของใช้หวัดใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเฝ้าระวังผู้ป่วยที่มีอาการคล้ายใช้หวัดใหญ่และปอดอักเสบที่ไม่สามารถอธิบายหรือหาสาเหตุได้ (influenza like- illness and unexplained severe pneumonia) อย่างไรก็ตาม องค์การอนามัยโลกยังมีได้ประกาศเปลี่ยนแปลง

ระดับการระบาดจากเดิมระดับ 3 เป็นระดับ 4 ดังนั้นจึงควรติดตามสถานการณ์และคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างใกล้ชิด

2. ถึงแม้ว่าการระบาดนี้ ยังไม่เข้าสู่ประเทศไทย แต่หน่วยงานด้านประชาสัมพันธ์ ควรให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องการป้องกันโรค ใจความสำคัญ ดังนี้

“เนื่องจากเชื้อนี้แพร่ติดต่อเช่นเดียวกับโรคไขหวัดใหญ่ในคนโดยทั่วไป โดยเชื้อที่อยู่ในเสมหะ น้ำมูก น้ำลายของผู้ป่วย แพร่ไปยังผู้อื่น โดยการไอหรือจามรดกันในระยะใกล้ชิด หรือติดจากมือและสิ่งของที่มีเชื้อปนเปื้อนอยู่ และเชื้อจะเข้าสู่ร่างกายทางจมูกและตา เช่น การแคะจมูก การขยี้ตา ไม่ติดต่อกับการรับประทานอาหารเนื้อหมู หากผู้ที่มีอาการป่วย คล้ายไขหวัดใหญ่ เช่น มีไข้ ปวดเมื่อยตามร่างกาย ไอ มีน้ำมูก ควรสวมหน้ากากอนามัย และหลีกเลี่ยงการไปในที่ชุมชน หรือสถานที่แออัด ประชาชนทั่วไปควรรักษาสุขภาพให้แข็งแรง โดยรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผัก ผลไม้ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ งดสูบบุหรี่ งดดื่มเหล้า ล้างมือบ่อยๆ ผู้ที่มีแผนการเดินทางไปยังรัฐแคลิฟอร์เนียและเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศเม็กซิโก ควรติดตามสถานการณ์และคำแนะนำจากกระทรวงสาธารณสุขอย่างใกล้ชิดต่อไป”

**แหล่งข่าว:** ศูนย์ข่าวกรองโรค สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

---

<http://beid.ddc.moph.go.th>